



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด  
และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างอิง (๑) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
(๒) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
(๓) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย กรอบระยะเวลาในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรับปรุงใหม่ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) - (๓) นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่จะให้มีผู้บริหารไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่จะมีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง  
จากการเกษียณอายุราชการ ได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ (วันที่ ๑ พฤศจิกายน) ซึ่งเดิมได้กำหนด  
ให้ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม และให้มีการพิจารณาคำร้องขอย้ายไปตำแหน่ง  
จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและตำแหน่งว่างกรณีอื่นๆ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  
จึงมีมติให้ปรับปรุงกรอบระยะเวลาการดำเนินการย้ายใหม่ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคำร้องที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ. พร้อมความเห็น  
ของคณะกรรมการสถานศึกษาไปจังหวัดอื่นหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ผู้ประสงค์ขอย้าย  
ยื่นคำร้องไว้ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม

๒. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะรับย้าย นำคำร้องขอย้ายไปขอความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน

/๓. ให้...

๓. ให้ กศจ. พิจารณาคำร้องขอย้ายไปตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และตำแหน่งว่างกรณีอื่นๆ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม

ในส่วนของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ปรับกรอบระยะเวลาการย้ายในลักษณะเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำหรับกรอบระยะเวลาในการย้ายที่นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีมติเห็นชอบให้ กศจ. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ๒

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๒๙

**กรอบระยะเวลาในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา**  
**สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรับปรุงใหม่**  
 (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

การดำเนินการ	กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิม	กรอบระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุงใหม่
<p>๑. การส่งคำร้องที่ได้รับอนุมัติจาก                      อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา                      หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงาน                      การศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี                      พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ                      สถานศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่                      การศึกษา หรือสำนักบริหารงาน                      การศึกษาพิเศษ ตามข้อ ๕                      (วรรคหนึ่งและวรรคสอง) ของ ข.                      วิธีการย้ายกรณีปกติ</p>	<p>๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                      ส่งคำร้องที่ได้รับอนุมัติจาก                      อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา                      พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ                      สถานศึกษา ไปต่างเขตพื้นที่                      การศึกษา หรือสำนักบริหารงาน                      การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ประสงค์                      ขอย้ายยื่นคำร้องไว้ ภายในวันที่  <u>๑๕ กันยายน ของปีเดียวกัน</u></p> <p>๒. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                      ส่งคำร้องที่ได้รับอนุมัติจาก                      อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงาน                      การศึกษาพิเศษ พร้อมความเห็น                      ของคณะกรรมการสถานศึกษา                      ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                      ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องไว้  <u>ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน</u>  <u>ของปีเดียวกัน</u></p>	<p>๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                      ส่งคำร้องที่ได้รับอนุมัติจาก                      กศจ. พร้อมความเห็นของ                      คณะกรรมการสถานศึกษา  <u>ไปจังหวัดอื่น หรือสำนัก</u>  <u>บริหารงานการศึกษาพิเศษ</u>  <u>ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องไว้</u>  <u>ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม</u>  <u>ของปีเดียวกัน</u></p> <p>๒. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                      ส่งคำร้องที่ได้รับอนุมัติจาก                      อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงาน                      การศึกษาพิเศษ พร้อมความเห็น                      ของคณะกรรมการสถานศึกษา                      ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                      ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องไว้  <u>ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม</u>  <u>ของปีเดียวกัน</u></p>
<p>๒. การขอความเห็นจากคณะกรรมการ                      สถานศึกษาของสถานศึกษาที่รับย้าย                      ตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ของ ข.                      วิธีการย้ายกรณีปกติ</p>	<p style="text-align: center;"><u>ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน</u>  <u>ของปีเดียวกัน</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน</u>  <u>ของปีเดียวกัน</u></p>
<p>๓. การพิจารณาคำร้องขอย้าย                      ไปตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจาก                      การเกษียณอายุราชการและ                      ตำแหน่งว่างกรณีอื่น ๆ                      ตามข้อ ๒ ของ ข.                      วิธีการย้ายกรณีปกติ</p>	<p style="text-align: center;"><u>ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน</u>  <u>ของปีเดียวกัน</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม</u>  <u>ของปีเดียวกัน</u></p>